



ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 7



เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นายอติคม อินทุภูติ เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม นางปิยนุช มนุรังสรรค์ เลขานุการประธานศาลฎีกา นายจิระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขานุการศาลฎีกา และคณะได้เดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 7 ประกอบด้วย ศาลจังหวัดตราดบุรี ศาลแขวงราชบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดบุรี ศาลจังหวัดเพชรบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษภาค 7 ผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 7 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในจังหวัดตราดบุรี จังหวัดเพชรบุรี คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ ประธานศาลฎีกาและคณะได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารศาลยุติธรรม เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2560

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการศาลยุติธรรมของ อ.ก.ศ. วินัย จำนวน 5 ราย
2. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 2 ราย
3. เห็นชอบหลักเกณฑ์การปรับระบบลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม ดังนี้

(1) เห็นชอบกรณีพนักงานราชการศาลยุติธรรม ซึ่งปรับระบบการจ้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และลาออกไปจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ไม่สามารถนำระยะเวลานับต่อเนื่องเพื่อใช้ในการปรับระบบการจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมย้อนหลัง หรือระหว่างปีในรอบ 1 ตุลาคม 2559 และไม่สามารถนำระยะเวลาดังกล่าวมานับต่อเนื่องเพื่อปรับระบบการจ้างในรอบถัดไป

(2) เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์การปรับระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมเพิ่มเติม ดังนี้

- ลูกจ้างชั่วคราวที่จะปรับระบบการจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัย หากอยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัยให้ชะลอการดำเนินการจนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะแล้วเสร็จ หากปรากฏว่าลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวไม่มีความผิดทางวินัย ให้จัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการศาลยุติธรรมย้อนหลังถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของรอบการปรับที่ลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน

4. เห็นชอบให้ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับสายงานนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ โดยการนับระยะเวลาถือวุฒินับเฉพาะระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ทั้งนี้ ให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานทั้งหมด โดยให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการปรับปรุงหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย 004/ว126 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2548 ให้เป็นไปตามมติดังกล่าวต่อไป

กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 6/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดทำวีดิทัศน์ “การปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน”



กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดทำวีดิทัศน์ เรื่อง “การปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน” ในรูปแบบ DVD เพื่อส่งให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้ใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินการเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและบังคับคดีผู้ประกัน ซึ่งกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ได้จัดส่งให้ทุกหน่วยงานแล้ว ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดต้องการ DVD ดังกล่าวเพิ่มเติม ขอให้แจ้งความประสงค์ไปยังกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2541 2329

กำหนดเลือกซ่อม ก.ศ. ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการเลือกซ่อมกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 1 คน แทนนายสิทธิพล สิทธิมารพ กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งขอลาออกจากการเป็นกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยกำหนดให้วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เป็นวันตรวจนับคะแนน สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้แจ้งหนังสือเวียน ที่ ศย 004/ว 319 ไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อขอความร่วมมือให้หน่วยงานตรวจสอบรายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลรายชื่อในการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมและแบบฟอร์มแนะนำตัวได้ที่ www.ojoc.coj.go.th และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำหรับต้นฉบับขอให้ส่งไปรษณีย์ EMS ตามไปในทันที

